

ที่ ศธ ๐๗๐๓๑/

๑๓๑



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่  
๙๕ ถ.ป่านุราช อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๓

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
ระดับต้น สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ  
กลั่นกรอง ประเภทอำนวยการ ระดับต้นฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา  
ผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  
สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ ขอจัดส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อ  
แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรจิต อักษรพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่

กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร)

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๙๓๓

โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๒๗๐๔

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  
สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อ  
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่  
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ  
กลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่  
เข้ารับการกลั่นกรอง (สัมภาษณ์) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้มีการพิจารณากลั่นกรอง  
(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีรายชื่อ  
ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองฯ จำนวน ๙ ราย เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/๔๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การตั้ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกรณีพิเศษ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/๗๓ ลงวันที่  
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน  
สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ มติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประสพการณ์ในงาน  
ที่หลากหลายของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรอง  
ผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลับ ที่ ๗๓๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
กลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น  
ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา  
ผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
จำนวน ๙ ราย เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร โดยไม่เรียงลำดับคะแนน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังกล่าว ให้ใช้เฉพาะในการแต่งตั้งครั้งนี้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางยุพิน บัวคอม)

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา  
ผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น  
ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  
 สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร)  
 (แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๒ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
๒	นางสาวครุณี เวียงชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๘ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
๓	นายดิชพล มาตุอำพันวงศ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
๔	นายธานี เครืออยู่	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๐ กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
๕	นางมณฑา อยู่หล้า	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๙ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๖	นายโยธิน สมโนนนท์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
๗	นางสาวสุชานันท์ อ้อหิรัญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๘	นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมมานิช	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๘ กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
๙	นางสาวเอี่ยมพร ศรีภูวงศ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๕ กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

